
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา “เวทีปญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 12 

เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด”  

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ หองแมจิก 2 ช้ัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

............................................. 

 สํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ไดจัดการประชุมสัมมนา 

“เวทีปญญา สัมมนาวาที” ครั้งที่ 12 เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุม

จังหวัด” เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 ณ หองแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  

กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการสงเสริมใหจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการจัดทํา

แผนงานและคําของบประมาณที่มีคุณภาพ จนสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง มารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยไดเรียนเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 2 นายยรรยง วิไลพงษ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

และนายสําพรต จันทรหอม หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นายณรงค รักรอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักบริหารยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กลุมภาคใตฝงอันดามัน นายพิชิต บุญรอด 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรจังหวัดภูเก็ต และ กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 นายนิวัต รองสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรจังหวัดนครราชสีมา และนายธิติพงษ  พิรุณ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

บุรีรัมย มาถายทอดประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความเขาใจรวมกันในประเด็นเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนงานและโครงการ เทคนิคหรือเครื่องมือการวิเคราะหที่ใช รวมท้ังรูปแบบ วิธีการของ

กระบวนการบริหารจัดการที่จังหวัดและกลุมจังหวัดใชในการดําเนินการ เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนา

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปหรือคําของบประมาณที่มีคุณภาพ

และเหมาะสมกับองคการของตนตอไป พรอมทั้งไดรับเกียรติจาก ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย

ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาเปน

ผูดําเนินการอภิปราย 

 นางสุพรรณี ไพรัชเวทย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ไดกลาวตอนรับและเปดการ

ประชุมสัมมนา ดังนี้  “การที่สํานักงาน ก.พ.ร. มีการจัดการประชุมสัมมนา “เวทีปญญา สัมมนาวาที”     

มาอยางตอเนื่อง  เนื่องจากตองการสงเสริม และผลักดันใหสวนราชการตางๆ ใชเครื่องมือดานการบริหาร

ความรูเขากับเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และเพื่อใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 วาดวยการบริหารราชการเพื่อใหเกิด

สัมฤทธิผลตอภารกิจของรัฐ ซึ่งตองการพัฒนาความรูในสวนราชการใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ

เรียนรูอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งมีการใชเครื่องมือตามแนวทางที่กําหนดไวตามกฎหมายการบริหารกิจการ
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บานเมืองที่ดี สําหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ 

และเปนประโยชนตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งเปนเรื่องที่

สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ

ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ที่เนนการ

บริหารโดยยึดพื้นที่ และการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เปนหลัก สําหรับผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ไดรับ

เกียรติจาก 4 กลุมจังหวัด ไดแก กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 กลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 1 กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 มา

นําเสนอประสบการณ เทคนิค วิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในสองประเด็นยุทธศาสตร

ดานการเกษตร และดานการทองเที่ยวในวันนี้ ซึ่งมีจังหวัดและกลุมจังหวัดเลือกสองประเด็นยุทธศาสตร

นี้มากที่สุด จากการนําเสนอประสบการณครั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. มุงหวังให “เวทีปญญา สัมมนาวาที” 

ในครั้งนี้ เปนเวทีที่ชวยใหผูเขารวมสัมมนาสามารถนําแนวคิด เทคนิค และวิธีการตางๆ ไปเปนแนวทางที่

จะทําใหเกิดแรงกระตุนใหจังหวัดและกลุมจังหวัดนําความรูที่ไดรับไปใชประกอบการจัดทําแผนใหเกิด

ประสิทธิภาพในปตอไป” 

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเสนอประสบการณการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวดัและกลุมจังหวัด ในภาคเชา 

ดร. พรเทพ  อนุสสรนิติสาร อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวัดและกลุมจังหวัดวา มีความจําเปนในการดําเนินการใหถูกตองและสอดคลองกับแนวทางของ

สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําไปปรับปรุงแผนของหนวยงานของตนตอไป โดยในชวงเชาเปนการอภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับดานเกษตรกรรม และดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งไดรับเกียรติจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนบน 1 

”การเกษตรเพื่อการแขงขัน (ขาวหอมมะลิเปนเลิศ: พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาสูความ

ตองการตลาด)”  

นายยรรยง  วิไลพงษ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

 ไดนําเสนอแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง 2 โดยมีวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดนี้ คือ “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ ยกระดับการทองเที่ยว และ

การคาชายแดน” ซึ่งกลุมจังหวัดไดมีที่ปรึกษาคือ สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ 

IGP มาชวยในการคิด แนะแนวทาง strategy map ของกลุมจังหวัด จากวิสัยทัศนไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 

1. เพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด 

2. พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธรุกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร 
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 ในการทําแผนปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร ทางกลุมจังหวัดไดมีการกําหนดกระบวนการ

ทํางานในแผน ดังนี้ 

1. การรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดจากประชาชนทองถิ่น 

เพื่อประกอบการทบทวนแผน โดยมีการตั้งคณะทํางานเปนกลไกในการขับเคลื่อน 

2. ประชุมหารือ เพื่อใหไดขอยุติหรือแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

3. สง ก.บ.ก. เพื่อพิจารณา 

4. สง ก.บ.จ. หรือ ก.น.จ. เพื่อพิจารณา 

 การแสดงถึงกระบวนการที่เห็นภาพชัดเจนเปน road map จะทําใหทราบวาการกําหนดเปนแผน

ที่ออกมาวาจะทําใหแลวเสร็จไดอยางไร นอกจากนี้ ยังตองดูแผนเดิมเพื่อประกอบการพิจารณา ในกลุม

จังหวัดมีการวิเคราะหสภาพพื้นที่ มีตัวเลขยืนยันในการประกอบการวิเคราะห และไดแนะนําวาในการ

วิเคราะหไมควรใชความรูสึก เพราะไมสามารถชี้วัดได จากประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็น กลุมจังหวัดนี้มี

สินคาเกษตรที่มีมูลคาสูงคือ ขาวหอมมะลิ ในการพัฒนายุทธศาสตรของกลุมจังหวัดจึงเนนเรื่องการ

พัฒนาและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิ โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ คือ 

1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพขบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน GMP เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑจาก

การแปรรูปขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

3. พัฒนาและเพิ่มชองทางการตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑจากการแปรรูปขาวหอมมะลิ 
 

สรุปในกรอบความคิดเกี่ยวกับการทําใหขาวหอมมะลิมีผลผลิตมีมูลคาเพิ่ม มีตลาดรองรับ ก็ควรมี

การเขียนกิจกรรมลงใน 4 มิติ แบบ balance scorecard เพื่อดูวามีใครบาง และรับผิดชอบอะไร 

 

 

 ภาพที่ 1 ตัวอยาง balance scorecard กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
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 ทั้งนี้ ยังไดมีเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ หรือการทํางานเชิงบูรณาการในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป มีดังนี้ 

1. ในการทํางานแบบบูรณาการ กลุมจังหวัดไดใชความสัมพันธสวนตัว จากการที่เคยอาศัยอยู

ในพื้นที่นั้นๆ ทําใหการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ งายขึ้น โดยอาศัยใหหนวยงานอื่นมี

สวนรวมในการทํางานดวย 

2. ในการวิเคราะห วิจัยควรเปนเชิงปริมาณหรือตัวเลขประกอบการวิเคราะห ไมมีการใช

ความรูสึก เชื่อวาองคความรูมีอยูหลายแหง เชน ในมหาวิทยาลัย เพราะมีการวิจัยในหลายๆ

เรื่องสามารถนําขอมลูและตัวเลขเหลานี้มาสนับสนุนการวิจัยของจังหวัดได 

3. ในการมีสวนรวมจากหลายจังหวัด การผลักดันใหเปนไปตามธงที่ตั้งไว ควรมองทิศทาง

ความเปนไปได ซึ่งเปนขอมูลขอเท็จจริงในพื้นที่ นอกจากนี้ตองมีการประชุม ระดมความคิด

เพื่อสรุปขอคิดเห็นที่ชัดเจนแลวนําเสนอ อาจตองมีการรางตุกตาขึ้นมาเพื่อใหที่ประชุมเสนอ

ขอคิดเห็นเพิ่มขึ้นดวย 

4. ส่ิงที่ควรใหความสําคัญและควรศึกษาคือ เรื่องการมอบอํานาจของกลุมจังหวัด ซึ่งบางกลุม

จังหวัดมีการคาบเกี่ยวระหวางพื้นที่ ดังนั้น ควรใหผูวาราชการจังหวัดที่เปนหัวหนากลุมมีการ

มอบอํานาจไปยังจังหวัดที่มีความเกี่ยวของเปนหลัก เพื่อความสะดวกในการดําเนินการ และ

ทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตสิ่งน้ีเปนเรื่องที่ขัดคําสั่งของ ก.น.จ. และนี่คือปญหาของ

กลุมจังหวัดที่มีการดําเนินการ 

 

นายสําพรต  จันทรหอม หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

 จากวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดที่กําหนดขึ้นมานั้น เปนเรื่องที่ทาทาย เพราะการทําใหขาวหอมมะลิ

เปนเลิศ ตองมีการพิจารณาวามีองคประกอบในการเปนเลิศนั้นมีอะไรบาง ซึ่งกลุมจังหวัดไดศึกษาลงลึก

แลวเห็นวามี 5 ประเด็น ไดแก 

1. ภูมิประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม อยางในภูมิภาคอื่น การปลูกขาวหอมมะลิใหได

คุณภาพเหมือนกลุมนี้ มีเพียง 10% เทานั้น 

2. ภูมิอากาศ ตองมีการศึกษาวา ขาวแตละพันธุเหมาะกับภูมิอากาศแบบใด ปริมาณฝนที่ได ซึ่ง

จะเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการผลิต 

3. ภูมิสังคม เปนกรณีของแรงงาน แมวาจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่มาก และเหมาะแกการ

เพาะปลูกขาวหอมมะลิ แตก็มีการเคลื่อนยายแรงงานไปยังจังหวัดอื่นมีอยูสูงเชนกัน สวน

แรงงานที่เหลืออยูเปนเกษตรกรที่อายุสูงประมาณ 60-70 ป ทําใหสงผลตอการทํานา 

เนื่องจากแรงงานไมพอ และทํานาหวาน ซึ่งทางภูมิภาคนี้ไมเหมาะกับการทํานาหวาน 

4. การผลิต เรื่องนี้เปนเรื่องที่ทาทาย และมีผลตอการผลิต เนื่องจากผลิตเพื่อการแขงขันตองมี

พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก แตอาจเกิดปญหาที่กระทบตอผลผลิต เชน โรคแมลง ปญหา

ธรรมชาติ ภัยแลง อยางในกรณีจังหวัดเดียวกัน ซีกหนึ่งขอฝนหลวง แตอีกซีกหนึ่งรายงาน

น้ําทวม 
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5. การตลาด เปนเรื่องที่สรางความเชื่อมั่นใหกระบวนการผลิตไปได การตลาดเรื่องขาวตองมี

ปรับกลยุทธใหตรงกับความตองการของตลาด โดยตองทําใหขาวไทยไปตลาดโลกได 

อยางกรณี FTA กลุมจังหวัดมองเปนเรื่องอุปสรรค เพราะการเกษตรของไทยยังไมเขมแข็ง 

ทั้งในเรื่องของความพรอม คุณภาพการผลิต ตนทุนการผลิต พื้นที่ในการเพาะปลูก และ

ราคาไมมีเสถียรภาพ 

 

จากกรณีที่กลุมจังหวัดศึกษาองคประกอบของการเปนเลิศดานขาวหอมมะลิ กลุมจังหวัดยังไดตั้ง

ธงไว 3 ประเด็น คือ 

1. ผลผลิตขาว ในสี่จังหวัดของกลุมจังหวัดนี้ ผลผลิตขาวหอมมะลิที่ไดมี 200 350 สวน 400 

มีในบางพื้นที่ที่มีโครงการที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดตั้งธงไววาตอง

ได 450 เพราะกระบวนงานรองรับของเรามี 

2. คุณภาพ ส่ิงที่ตองดูคือ (1) คุณภาพขาวเปลือกตองตรงตามกัน ขาวขาวหอมมะลิ กข 15 แต

ในสวนของภาคกลางไมใชพันธุนี้ (2) ขาวที่มีคุณภาพตองไมมีส่ิงเจือปน ความชื้น และเมื่อ

สีขาวเปลือกเปนขาวสารแลวไมควรขาดต่ํากวา 40%  

3. เพิ่มมูลคาและคุณคา เปนบทบาทของกลุมจังหวัด ขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัดมีการ

สูญเสียในนาขาวซึ่งเปนขาวเปลือก 3-5% เสียในกระบวนการผลิตในการแปรสภาพจาก

ขาวเปลือกเปนขาวสาร 30% ฉะนั้น จึงเนนเพิ่มมูลคาดานนี้โดยการแปรสภาพ ส่ิงที่กลุม

จังหวัดเนนคือ กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP ที่โรงสีควรมี จากการสํารวจพบวาทั่ว

ประเทศมีโรงสี 2,000 โรง กลุมจังหวัดนี้มี 65 โรง จังหวัดอุบลราชธานีมี 50 โรง ทําการสี

ขาว 5 ลานไร ภายใน 150 วัน มีนัยวา โรงสีขาวเปนลานมันสําปะหลัง ปาลม บางที่มี

ยางพารา กรณีนี้จึงตองทําการพัฒนา GMP มีการคัดเลือกโรงสีมาพัฒนากระบวนการแปร

สภาพขาวคุณภาพ และกลยุทธปจจุบันของกลุมจังหวัดคือการทําเปนขาวกลองงอก

เนื่องจากมีมูลคาที่สูงกวาขาวสารปกติ โดยอยูที่กิโลกรัมละ 85 บาท และเนนคุณคาทาง

อาหาร ทั้งสารอาหาร และวิตามินที่อยูในขาวกลองงอก มีผลตอสมอง และความจํา 

นอกจากนี้ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห การจัดทําแผน เปนขอมูลที่เก็บไวตั้งแต 5 ป 10 ป จนถึง

ปจจุบัน อีกสวนคือเครื่องมือที่ใชเปนเรื่องของแผนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเชื่อมโยงกับทองถิ่น มี

การตอยอด อยางกรณีของขาวกลองงอก กระทรวงพาณิชยไดหาชองทาง หาตลาดรองรับไวแลว โดย

หลักการในการมีสวนรวมของกลุมจังหวัดนี้มีหลักการเปน 3 หวง คือ รวมคิด เปนการคิดรวมกันเกิด

โครงการบูรณาการ เชน ขาวครบวงจร โดยมีหนวยงานตางๆ รวมดวย เชน เกษตรพาณิชย กรมการขาว 

ภาคเอกชน ฯลฯ รวมทํา เปนการรวมทํากันทุกขั้นตอนในทุกระดับ ทั้งฝายผลิต การตลาด และรวมรับ

ผลประโยชน มีการรับผลรวมกัน เมื่อเกิดผลทั้งบวกและลบ ที่จะเชื่อมโยงแตที่มีปญหาอยู คือรวมคิด 

เราตองการใหทุกระดับมานั่งในเวทีแบบนี้พรอมกันเลยและตองเปนตัวจริงคนเดิมทุกครั้ง เราจะพูดครั้ง

เดียวไมใหตัวแทน/รองผูวาราชการจังหวัด หรือลูกนองมาแทน ถาขาว (ระดับชุมชน, ทองถิ่น, จังหวัด, 

กลุมจังหวัด, ประเทศ) มาทําพรอมกัน ภาพจะชัดไมใชตางคนตางทําเชนทุกวันนี้ 
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ภาพที่ 2 หลักการ 3 หวงของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2  

 จังหวัดนี้ ไดทําหนังสือเชิญประชุมโดยระบุใหเขารวมประชุมมาดวยตนเองเทานั้น และกอนจะทํา

หนังสือเชิญ มีการทําสรุปในวิสัยทัศนเชื่อมโยง value chain หรือหวงโซขาวหอมมะลิ โดยมีกิจกรรม

หลักที่ทําตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา ในจังหวัดที่ทําคือ เตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

กระบวนการผลิต แปรรูปเขาตลาด กลุมจังหวัดทําเรื่องมาตรฐานคุณภาพขาวเปลือก ขาวสาร การ

เชื่อมโยงตลาด GDP ระดับประเทศหรือกระทรวงพาณิชยจากทุกแบรนด กรมการคาในเรื่องการเชื่อมโยง 

ชองทางตลาดของมาตรฐานชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีไดจัดเปนกิจกรรม จัดรณรงคใหจังหวัด

สงเสริมการบริโภคขาวหอมมะลิในพื้นที่โดยรวมกับโรงแรม หางและรานคาที่สําคัญ นี่คือการสงเสริมการ

บริโภค นํามารอยเรียงกัน เรื่องการยั่งยืนที่บริษัทแจงปญหาอุปสรรคใหผูบริหารทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หวงโซคุณคาขาวหอมมะลิ  

ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร ไดกลาวสรุปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

วา นอกจากการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําปมีการบูรณาการแลว รวมถึงการใชขอมูลในการ

วิเคราะห สุดทายตองเนนที่ผลงาน โดยตองมีการแปลงงบประมาณใหเกิดผลผลิตซึ่งผานกระบวนการ

ตางๆ เพื่อใหเกิดความคุมคามากที่สุด 

รวมคิด รวมทํา

รวมรับ
ผลประโยชน
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“อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรเพื่อการเกษตร (รักษเจาพระยา/ปาสัก : พัฒนาเกษตรปลอดภัย)”  
 

นายณรงค  รักรอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 ไดนําเสนอแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน1 

วิสัยทัศนของกลุมคือ เปนผูนําในภูมิภาคดานอุตสาหกรรมอาหาร การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ

และเกษตรปลอดภัย โดยมีบานเมืองที่นาอยู มีสภาพแวดลอมที่ปลอดมลภาวะ มีการพัฒนาการศึกษา และ

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งมีทั้งส้ิน 7 ประเด็นวิสัยทัศน และ 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

1. การปรับโครงสรางการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 

2. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การปรับโครงสรางการทองเที่ยวใหสมดุลและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4. การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ และ ยกระดับคุณภาพชีวิต 

5. การพัฒนาระบบการเกษตรใหมีผลผลิตที่ปลอดภัย  

6. การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหวางภาค  (Logistics) 

โดยประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 6 นี้ไดรับการจัดสรรงบประมาณในเบื้องตน 145 ลาน ประเด็นที่ไดรับ

งบประมาณมากที่สุดคือประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตร รองมาคือเรื่องส่ิงแวดลอม และในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการจัดประชุม ก.บ.ก. การประชุม อ.ก.น.จ. ก.น.จ. 

และ ค.ร.ม. เกิดแผนของกลุมจังหวัดมี 8 โครงการ ซึ่งครอบคลุมไปทุกประเด็นยุทธศาสตร สงผลกระทบ

ตอผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการที่จะออกมาวามันไมคุมคากับเงินและเวลาที่ลงไป ปญหา

อีกอยางคือในแตละกิจกรรมไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบที่รอยเรียงเชื่อมตอกัน เมื่อมีการปรับปรุงทบทวน

แผนตองมีการพูดคุยกัน เมื่อทบทวนแผนแลว ก็ไดแผนที่เนนยุทธศาสตรที่สอง เปนประเด็นดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตยังมีเรื่องพะวงกับการมีสวนรวมของกรรมการ เนื่องจากการเนน

ยุทธศาสตรบางตัวเชน เรื่องสิ่งแวดลอมนั้นจังหวัดนนทบุรีเปนเจาภาพ โดยตองระดมความคิดจากทุก

จังหวัด จนถึงการประชุมครั้งที่ส่ี จากการที่ผูบริหารมีความชํานาญในการจัดทําแผนและรูเรื่องแผนเปนอยาง

ดี ทําใหรูวาอะไรควรอยูและไมอยูในแผน โดยยืนประเด็นยุทธศาสตรที่สองไว และปรับกลยุทธในการ

ทํางาน ภารกิจที่มอบใหแตละจังหวัดไปรับผิดชอบตามที่ไดแบงไว วาจังหวดัใดรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร

เรื่องอะไร สวนกลยุทธเหมือนกับอภิปรายกันแลว สรุปมาไดกลยุทธทํา เรื่องการสรางจิตสํานึก เรื่องที่สอง

กลไกในการปองกัน เรื่องที่สามสรางกลไกในการควบคุมและแกไข ในสี่ภารกิจในแตละจังหวัดที่ไดรับ

มอบหมาย ตองมีกลไกเหลานี้ซึ่งเปนกลยุทธของตัวเอง  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก็ใชแนวทางนี้ โดยตั้งคณะทํางาน

ของแตละจังหวัดที่รับผิดชอบแตละเรื่องขึ้นมา และจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องใดก็คิดเรื่องนั้น นอกจากนี้      

อ.ก.น.จ. ไดมีขอเสนอแนะวา แผนไมมีการบูรณาการ จึงใหเนนการพัฒนาในเชิงกลยุทธ โดยให

ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาที่เปนปจจัยหลักรวมกัน ในการกําหนดความเปนอยู คุณภาพชีวิต การ

ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยว โดยกิจกรรมที่เสนอ เนนไปที่การ

ฟนฟูแมน้ําสายหลักคือแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสัก โดยดําเนินงานอยางเปนระบบ ดําเนินการระยะยาว
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อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง ซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตอง สอดคลองกับศักยภาพและ

โอกาสของพื้นที่ สวนขอที่สองเรื่องการติดตามประเมินผล ใหทางกลุมจังหวัดมีการติดตามประเมินผลดวย 

สวนดานการประชุม กลุมจังหวัดมีการประชุมภายในประมาณ 5 เดือนครั้ง และมีการประชุมภายใน

จังหวัดไมนอยกวา 6 ครั้ง ดําเนินการตามมาตรา 69 ตามพระราชกําหนด ไดมีการยกประเด็นเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตร

จังหวัดสระบุรี 

นําเสนอแนวคิดเพิ่มเติมในเรื่องของการเกษตรวา แผนการเกษตรควรเอาปญหาที่จังหวัดเดียวไม

สามารถแกไขไดมาเปนแผนกลุมจังหวัด เชน เรื่องแมน้ํา ในจังหวัดเดียวก็ไมสามารถทําใหสายน้ําทั้งสอง

สายยั่งยืนอยูได ตองมีการวางแผนตั้งแตในระดับชุมชน หนวยงานในระดับจังหวัดดานการเกษตร เขามามี

สวนรวมในการทําแผนพัฒนาการเกษตรในระดับหมูบานตามปญหาความตองการ ทั้งในเรื่องของการถาย

โอนภารกิจ งบประมาณ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุน ถาเกินกวาความสามารถองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ก็ใหคณะอนุกรรมการระดับอําเภอนําเรื่องเพื่อของบประมาณในระดับอําเภอ จัดทํา

แผนอําเภอ ถาเกินความสามารถของอําเภอก็จะสงไปถึงคณะกรรมการระดับจังหวัด แลวนําแผนนั้นมาขอ

เปนแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด ทางกลุมจังหวัด และสภาพัฒนฯ ไดวิเคราะหพบวามีปญหาเรื่องตนทุนการ

ผลิตสูง ปจจัยการผลิต การใชสารเคมี การใชปุยเคมีในอัตราสูง ปญหาที่ไดรับจากการวิเคราะหคือดินเสื่อม

ในภาคกลางเนื่องจากใชสารเคมีในระดับสูง ปญหาตลาดในวิสัยทัศนของจังหวัด คือไมมีตลาดรองรับสินคา

เกษตรปลอดภัย จึงตองพิจารณาวาในภาคเกษตรกรรมที่จัดทําแผนในระดับกลุมจังหวัดเพื่อสรางตลาด

สินคาเกษตรปลอดภัยนั้น อาจจะจัดตั้งที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือมีทุกจังหวัดโดยคิดไวตั้งแตป พ.ศ. 

2552 นั้นมองเห็นวาเปนจุดที่สินคาเกษตรมีแหลงจําหนายอาหารปลอดภัยและเปนครัวของโลก จึงสราง

เปนโครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัยลุมน้ําจาพระยาปาสักที่ไดงบประมาณมาในป พ.ศ. 2552 และ 

พ.ศ. 2553 

 

ขอคําถาม “เมื่อไดรับงบประมาณแลว มีการดําเนินการตอไปอยางไร” 

นายยรรยง  วิไลพงษ  

ควรมีเรื่องการติดตามการปฏิบัติงาน เมื่อวางแผนแลว มีงบประมาณเราตองสรางเครื่องมือโดยมีการตั้ง

คณะทํางานที่เกี่ยวของอยางชัดเจนในการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีเจาหนาที่

ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัด และกลุมจังหวัดในการรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีเครื่องมือคือการประชุม ซึ่งในการประชุม

นี้ตองมีประสิทธิภาพ และไดขอสรุปที่ชัดเจน 

นายสาํพรต  จันทรหอม 

การจัดทําโครงการตามกระบวนการทั้งหมดในฐานะผูประสานงานมีการประชุมทั้งนอกรอบและใน

รอบ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งการทํางานในระดับพื้นฐานอยามองเปนแค Function การ

แปรสภาพมีการคัดเลือกโรงสี การทํางานควรทําในรูปกลุมจังหวัด ตองสรางคณะทํางานในกลุมจังหวัด

ทํางานรวมกัน รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล และตองสอดคลองกันทั้งแผนงานและแผนเงิน 
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ขอคําถาม “งบประมาณที่ไดรับเพียงพอหรือไม” 

นายณรงค  รักรอย 

ในการติดตามโดยผูตรวจราชการ และของกลุมจังหวัดตามที่แจงจริงๆ กลุมจังหวัดมีงบประมาณ 25 

ลานบาท แตไมสามารถนําเงินมาใชได เนื่องจากไมมีกุญแจที่จะเปดใหนําเงินมาใช ในการติดตามประเมินผล

สวนปฏิทินในการทํางานใหนําเสนอคณะทํางานในประเด็นยุทธศาสตรใหหัวหนากลุมจังหวัดแตงตั้ง การที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพ ก็มิใชจังหวัดนี้ทําเพียงจังหวัดเดียว แตเปนฝายดําเนินการ ทุกจังหวัด

จะตองรวมกันดําเนินการดวยพรอมทั้งการพัฒนาองคกรในเรื่องแผนดวย 

นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน 

คณะกรรมการกลุมจังหวัดควรนํางบประมาณมาแกไขปญหาที่เปนปญหาของกลุมจังหวัด โดยนําปญหา

ที่ทั้งส่ีจังหวัดสามารถที่จะแกไขรวมกันไดมาชวยกันคิดและดําเนินการ เชน เรื่องของการแกไขปญหาแหลงน้ํา

ธรรมชาติตามประเด็นยุทธศาสตรที่สอง เปนเรื่องการใชสารเคมี เรื่องมลภาวะการเผาของเกษตรกร รวมไปถึง

สารเคมีที่ไหลลงแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอแมน้ําที่มาจากทั้งภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคเกษตร ถาหากตนน้ําไมสะอาด ปลายน้ําก็ไมสะอาดไปดวย จากปญหานี้ กลุมจังหวัดไดมีการวาง

แนวนโยบายวา ทั้งส่ีจังหวัดตองทําเหมือนกัน มีการประชุมคณะกรรมการทั้งเกษตร ประมง ปศุสัตว 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพัฒนาชุมชนของทั้ง 4 จังหวัดมีการศึกษารวมกันวาทําอยางไรไมใหของ

เสียลงสูแมน้ํา ทั้งนี้ยังมีอาจารยดานการวิจัยจากสถาบันการศึกษาเขารวมแกไขปญหาดวย 

ขอคําถาม “จากปญหาที่เกิดจากคนจะแกไขอยางไร และงบประมาณที่ไดรับมาจะใชอยางไร” 

นายยรรยง  วิไลพงษ 

งบประมาณที่ไดรับ ก.น.จ. มีเปาหมายเพื่อจะใหนํามาพัฒนาคุณภาพของแผน และขับเคลื่อนแผน โดย

มีการประชุม การทํางานทั้งโดยระดับผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัดเขารวมประชุมดวยใชเงินนี้

ในการประชุม ผูวาราชการจังหวัดไดใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หาแนวทางการประเมินผล เพื่อพัฒนาแผนให

ได Project Idea เพื่อนําไปใชทํางบประมาณป พ.ศ. 2555 และสงพี่เลี้ยงไปใหคําแนะนํา ชวยปรับปรุง ซึ่งทาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนผูคิดขึ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาแผน เพราะจะดําเนินการเอง หรือจัดประชุมเอง 

เปนสิ่งที่ยาก เพราะตองคอยควบคุมทิศทางวา เปาหมายตองการอะไร ไปตามแนวทางที่กําหนดไวหรือไม 

ขอคําถาม “กลไกในการมอบอํานาจใชอยางไร” 

นายณรงค  รักรอย 

ในกรณีคาบเกี่ยวตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป จังหวัดที่เปนหัวหนากลุมมีหนาที่เบิกจาย ซึ่งเปนปญหา

เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ โดยในชวงแรกไมมีประกาศของ ก.น.จ. เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ดังนั้นจึงตองมีประกาศ     

ก.น.จ. ฉบับที่สอง ในเรื่องการมอบอํานาจ ซึ่งเปนตัวเชื่อมกับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยใหคํานึงถึงระดับ

ไมไดใหนําเอาพื้นที่เขามาเกี่ยวของดวย คืออยามองวาจังหวัดอื่นมีอะไรโดดเดน แตตองมองวากลุมจังหวัดนั้น

เปนพื้นที่เดียวกัน เมื่อผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนากลุมจังหวัดก็สามารถมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัด

อื่นได 
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นายยรรยง  วิไลพงษ 

ในการลงนามทําสัญญาน้ันตองเปนนิติบุคคล แตทําไมถึงไมประกาศใหกลุมจังหวัดเปน

นิติบุคคล ซึ่งมีผูอธิบายวา กระบวนการที่จะใหกลุมจังหวัด ตองออกเปน พ.ร.บ. เขาสภา ทําให

กระบวนการยืดยาว การบริหารงบประมาณ ก.น.จ. จึงแกปญหาโดยการออกประกาศใหหัวหนากลุม

จังหวัดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีความเปนนิติบุคคลเปนผูลงนามในนิติกรรมสัญญา สวน

กรณีวงเล็บสอง ก.น.จ. ประกาศกําหนดไววาพื้นที่คาบเกี่ยวของสองจังหวัดขึ้นไป มอบใหผูวาที่เปนที่ตั้ง 

OSM ดําเนินการ แตโครงการบางโครงการ อยางเชน ขาวหอมมะลิ สวนที่เกี่ยวของทั้งพาณิชยอุตสาหกรรม

ตองมีการจัดประชุมกลุมยอย กิจกรรมตางๆ ก็สามารถลงไปพื้นที่ของแตละจังหวัด หลายจังหวัดก็ได

เสนอความเห็น ชี้แจงวาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ 9 นั้น ในการมอบอํานาจใหแตละจังหวัด 

เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพ มอบใหคนที่อยูใกลชิดในพื้นที่ซึ่งก็ขัดกับประกาศวงเล็บสอง ทําให

การทํางานสะดุด 

นายสําพรต  จันทรหอม 

ปญหา และอุปสรรค ใหมองหลักการสามหวง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ควรรับทราบรวมกัน ทั้งนี้ไดฝาก

ประเด็นที่จะใหชวยหาทางแกไขรวมกันไว ดังนี้ 

1.  เจาภาพหลัก ควรมาจากโครงสรางในระดับพื้นที่ เชน เรื่องการเกษตร ก็ไมจําเปนตอง

เกษตรจังหวัดเทานั้น ยังมีอีกหลายหนวยงานที่ทําหนาที่ดานการเกษตร ซึ่งหนวยงานใดมีความพรอมมี

ศักยภาพทําไดก็ควรทํา 

2.  ขอกฎหมาย เปนตัวบงบอกวาจะทําไดหรือไม มีกฎหมายรองรับหรือไม จะโดนฟอง

หรือไม ส่ิงที่ทําอยูภายใตขอกฎหมายหรือไม ดูตามเจตนา แลวกฎหมายรองรับตรงนี้มีหรือไม  

3.  บุคลากร ผูท่ีจะมาทํางานในสํานักงานบริหารกลุมจังหวัด สํานักงาน ก.พ.ร.เอางาน

อยางเดียว สวน ก.พ. เอาคนอยางเดียว แลวจะทํางานกันอยางไร จะมีการประเมินผลการทํางานอยางไร

ประสิทธิภาพงาน 20% สวนงาน 80% สมรรถนะการทํางานตองเริ่มจากพัฒนาคน และตองพัฒนาใน   

แตละองคกรดวย 

4.  สมรรถนะที่กําหนด คนอยากมีสวนรวม แตไมมีโอกาสที่จะใหทํางานรวมกันหรือมีสวนรวม 

ซึ่งเราตองการใหเกิดการมีสวนรวมตั้งแตระดับชุมชนขึ้นไป 

5.  องคความรูในแตละเรื่องไมพอ ควรหาในแตละพื้นที่มาดําเนินการ 

6.  นโยบายในการทํางานตองชัดเจน และตอเนื่อง 

7. งบประมาณ ตองไดรับความสําคัญ แตในแตละจังหวัดไดงบประมาณไมเทากัน ส่ิงสําคัญคือ

ตองมีการเชื่อมโยงกัน เราไดผลงาน ประชาชนไดประโยชน ถือเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน และ

งบประมาณเปนเรื่องสําคัญ ตองชัดเจนในเชิงพื้นที่ดวย หากการพัฒนาภายใตขอจํากัดตางๆ ไมไดรับ

การแกไข งบประมาณมาก็เสียเปลา 

นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน 

เมื่อมีการประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดไมมีงบประมาณที่จะดําเนินงาน เรื่องเกษตรปลอดภัยก็

ตองใชงบประมาณของ OSM งบประมาณจากสํานักงานจังหวัด 10 ลาน สําหรับตัวชี้วัดจะทําให
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เจาหนาที่ในระดับพื้นที่ วัดผลสัมฤทธิ์ ถาผูถูกรับการประเมินมีผูบังคับบัญชาที่ไมมีคุณภาพการประเมินก็

จะไมเหมาะสม ควรนําคาผลงานมาประเมินใหมาก 

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเสนอประสบการณการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวัดและกลุมจังหวัด ในภาคบาย 

ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวถึงความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร

ดานการทองเที่ยววา เปนนโยบายที่นิยมโดยเฉพาะกลุมจังหวัดที่เชิญมาอภิปราย ไดรับเกียรติจากกลุม

จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
 

 

“การทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก: พัฒนาการทองเที่ยวเปนองครวมเพื่อกาวสูระดับโลกอยางยั่งยืน”  
นายพิชิต  บุญรอด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

 ไดนําเสนอแนวคิดเปนสามสวน สวนแรก Purposive ของกลุมอันดามันมีอะไรที่นาสนใจในการ

ทําแผน เพื่อใหเห็นภาพจึงเสนอถึงภาพรวมการดําเนินการในปที่ผานมา และการดําเนินการตอไป

ขางหนา ซึ่งประกอบดวยขอเสนอที่เริ่มจากกลุมอันดามันประกอบดวย 5 จังหวัด มีพื้นที่เพียง 17 ลาน  

ตารางกิโลเมตร ส่ิงแวดลอมก็ยังเปนรองนครราชสีมา และที่ตั้งติดชายทะเลยาวเลยทางตะวันตก รายได

จากการทองเที่ยว 136,000 ลานบาท เทียบขนาดกับงบประมาณแผนดิน เปนตัวเลขที่นาสนใจ            

มีผลิตภัณฑมวลรวมของกลุม 220,000 ขณะที่นักทองเที่ยวมาเที่ยวเปน 10 ลานคน รายไดทั้งประเทศ 

52% อยูที่ภูเก็ตไมใชกลุมจังหวัด เปนเหมือนหานที่ออกไขเปนทองคํา ปญหานี้จะเปนโอกาส หรือ

อุปสรรค แลวแตมุมมอง ซึ่งเปนทิศทางสุดทายของการทองเที่ยว ในการเขียนพัฒนาการทองเที่ยวตอง

มีตัวชี้วัด แตจะเขียนทั้งหมด 15% ไมได เพราะตองมีความเสี่ยงกับโรคระบาด หรืออุบัติเหตุอื่นๆ 

เครื่องมือที่ใชคือ SWOT Value Chain เพื่อกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด โดยกําหนด position แตละ

จังหวัดใหชัดเจนโดยจังหวัดระนองเปนศูนยกลางทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพราะมีน้ําแรรอน หรือกิจกรรม

สปา จังหวัดพังงาเปนศูนยกลางทองเที่ยวทางน้ํา กิจกรรมดําน้ํา เพราะมีทะเลที่สวยงาม ธรรมชาติใตน้ํา

ของจังหวัดนี้ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก อยางสิมิรันหรือสุรินทรที่มีระบบนิเวศนที่สมบูรณ ก็ทําการ

ทองเที ่ยวเชิงนิเวศน จังหวัดกระบี ่เปนศูนยกิจกรรม Adventure จังหวัดตรังเปนศูนยกลางการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การแตงงานใตน้ํา และจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางการประชุมระดับโลก ศูนย

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก อยางกินเจ มีชุมชนจีนโบราณ นอกจากนี้ยังนําประเด็นยุทธศาสตรดาน

การเกษตรมาเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ซึ่งมีการเชื่อมโยงใหเนียน เชน ครัวอาหาร การทองเที่ยวเชิง

เกษตร โดยสามารถไปดวยกันไดไมมีความขัดแยงกัน 

 ปญหาในเรื่องการจัดทําแผน มีดวยกันอยูสามระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบัติการ โดยในระดับนโยบายไมมีความชัดเจน มุงแตมูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัดแตไมไดคํานึงถึง

โครงสรางของจังหวัด ทั้งนโยบายไมมีความตอเนื่องอีกดวย ระดับบริหารไมมีความสอดคลองกับ

กฎหมาย เชน การเบิกคาใชจายอยางระบบงบประมาณ GSMS เปนโปรแกรมสําหรับกรมและกระทรวง 



 

 

12

ซึ่งแสดงถึงไมมีการ design organize และระดับปฏิบัติการ เปนในสวนของบุคลากรที่ไมเพียงพอ เพราะ

เดิมไมมีโครงสรางนี้ เมื่อเกิดสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดหรือ OSM จึงเสมือนเปนองคกรพิการ

แตทํางานเชิงรุก จึงไดมีการทํางานแบบเชื่อมโยงกันจากสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งไดจากการ

ประชุมรวมกัน หรืออบรมรวมกัน ในสวนของ outsource นอกจากจะเกงแลวตองมีความสามารถดานการ

ประสานงานเชื่อมโยงกัน และการตอสูเพื่อใหไดเงินงบประมาณมา โดยที่เรายังไมรูเลยวาจะจัดการกับ

เงินที่ไดมาอยางไร ตองการเพียงมุงไปใหจังหวัดนี้ไดเปน project manager แตระบบที่จะติดตาม

ควบคุมไปถึงไหน เมื่อมีปญหาภาพรวมจริงๆ ทางกลุมจังหวัดจะไปดูเปาวาถึงหรือยัง กลับไปดูแผนใหญ 

แลวตองบันทึกไวเตือนตัวเอง ก็บอกกลาวไปถึงหนวยงานที่จะตองชวยดวยวาอยาใหทําหลายทีมเพราะ

มีคนนอย 

 

“การทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใตพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวสูสากล  : เสนทางอารยธรรมขอม 

(นครชัยบุรินทร)” 

นายนิวัติ รองสวัสดิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  สํานักบริหารยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

 ไดเสนอแนวคิดในการติดตาม ขึ้นอยูกับกิจกรรมโครงการนั้น วาเราวางแผนกันอยางไร อยางกลุม

จังหวัดนี้เมื่อโครงการทําแผนเขาระบบ แผนงานก็เปนกลุมกอน จากระดับ 100-200 โครงการก็คอยๆ ลดลง

จากหลักรอยเปนหลักสิบ จากเม็ดเงินแค 1-2 แสนบาท เปน 5-10 ลานบาท บางโครงการไปถึง 100 ลาน

บาท การมีพัฒนาการก็ชวยจังหวัดไดอยางหนึ่งคือ โครงการไมมาก กิจกรรมเยอะ เงินสูงขึ้น การรวมกลุม

เปนกอนทําให cluster เกงขึ้น ความโชคดี คือ ในแตละโครงการที่ทํามีการจัดทําแผนแมบท กลุมจังหวัด

ไดมีการ outsource ใหมีที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาเยอะมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งในพื้นที่กลุมจังหวัดไดพยายามแบงงานกัน โดยหลักก็คือ 

outsource ที่ปรึกษาดูแลแตละโครงการ ใครควรทําอะไร ถาผลพวงชัดเจนในการทําแผนก็ชวยได การ 

implement การติดตามประเมินผล ทางกลุมจังหวัดคงไมตองประเมินตัวเอง แนวโนมปตอไปติดตอให

สถาบันภายนอกมาชวยประเมินให โครงการพัฒนาก็เชนกัน แตละโครงการมีเปาหมาย และมีตัวชี้วัดที่

ชัดเจนอยูแลว เงินบริหารของผูวาราชการจังหวัด 5 ลานบาท สามารถ set ระบบการติดตามประเมินผลได 

 

นายธิติพงษ  พิรุณ  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย 

กลุมนครชัยบุรินทรในภูมิศาสตรทองเที่ยว เราใกลชิดกันมาก โดยเฉพาะดานการทองเที่ยว ตัวที่

มีปญหา ตัวชี้วัดที่ตั้งมาเรื่องรายได หลายจังหวัดตอรองไมเอาตัวชี้วัดตัวนี้ ถึงยุทธศาสตรทองเที่ยว

ไมได ทองเที่ยวตองมีรายไดตามมา สายใตไมหวงเพราะเกิดแนๆ แตสายอีสานเปนจุดบอด เพราะทําดี

แคไหน นักทองเที่ยวไมไป อยากจะฝากวา รายไดจากการทองเที่ยวเปนเรื่องใหญมากสําหรับกลุมภาค

อีสาน ถามวารัฐบาลมีการสงเสริมผลักดันเรื่องนี้หรือไม อยางตอนนี้จะเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรม

ปราสาทพนมรุง จะมีงานเปน highlight เสนทางขอม เพราะมีพระอาทิตยขึ้นชองประตู ไมมีที่ไหนที่

ปราสาทตั้งอยูโดดเดน สามารถมองพระอาทิตยขึ้นและตก ทะลุ 15 ชองประตูปราสาทพนมรุงได เปน

มหัศจรรยของสถาปตยกรรม แตโชคดีปนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ยกคณะทีมงานดูดาว   
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ยกกลองมาผสมผสาน เพราะมีศาสตรแขนงใหมคือ โบราณดาราศาสตร การคนพบกับสถาปตยวาทําไม

จึงมองทะลุไดทั้ง 15 ชอง มันเปนเรื่องโบราณที่พิสูจนได ขอประชาสัมพันธ เพราะไมใชแคเสนทางขอม

แตกระจายไปลาว กัมพูชา เวียดนาม และทางใตของอินโดนีเซีย อยากจะฝากเชิงยุทธศาสตรการ

ทองเที่ยว ตัวชี้วัดที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดสําคัญ เพราะรายไดตองเพิ่มทุกปไมใชเทาเดิม  อยากให

ภาครัฐมีก็คือ ระบบการจัดการทองเที่ยว บริษัททัวรทั้งหลายควรผลักดันวันเหลือ 2-3 วันใหอีสานบางก็ดี

จะไดเฉลี่ย ถาบริษัททัวรมียุทธศาสตรแบบนี้ไปไดแนนอน เราไมสามารถไปกํากับตรงนั้นได เพราะอยาง

แรกระบบการบริการ ระบบตางๆ คนละบรรยากาศ แตหากไมผลักดันใหเห็นความแตกตาง แลวเขาจะ

ชอบหรือ เสนทางขอม ถาทองเที่ยวแบบมีวิญญาณจริงๆ ตองมีคนนําเที่ยว แตละรูปรอยตามเสา ตาม

ผนังมีความหมายเปนเรื่องเปนราวทั้งส้ิน แคเสาเดียวพูดไดเปนชั่วโมง นรก สวรรค ผูนําเที่ยวตองรูจริงๆ 

ไมเหมือนทะเล อยางที่นักทองเที่ยวมาก็ไมไดสนใจมัคคุเทศกงานเลยไมเขา คนที่มาเลยไมประทับใจ 

มาแคถายรูป แตถามีโอกาสไดฟง จะไมอยากกลับ ยิ่งเปนนครวัด นครธมจะเปนสิ่งที่มหัศจรรยจริงๆ เปน

แหลงใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาอีสานไดจึงอยากฝากถึงระบบการทองเที่ยว ซึ่งการทองเที่ยวอยูใน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีหนวยงานเขาไปในพื้นที่ โดยการทองเที่ยวเปนผูทําการตลาด และ

สงเสริมแทบทุกภูมิภาค ดูแลการบริการแหลงทองเที่ยวในแตละจังหวัดซึ่งทํากันเองแลวแตศักยภาพ 

การทองเที่ยวควรมีสวนมากกวานี้ บูรณาการโดยมีการแบงตามโควตา ภาคอีสานยังมี unseen อีกมากมาย 

เชน แมโขง หรือทุงดอกกระเจียว 

 

ขอคําถาม “การทองเที่ยวไดมีสวนรวมหรือไม” 

นายธิติพงษ  พิรุณ  

กลุมจงัหวัดและการทองเที่ยวมีการเชื่อมโยงดวยกัน โดยเฉพาะกลุมจังหวัดนี้คอนขางจะเชื่อมโยง

กับเครือขาย ไมวาจะเปนตํารวจทองเที่ยว การทองเที่ยว ยุทธศาสตรกลุม ภาคเอกชน จากการปฏิรูปอยู

ภายใตกรอบภาคอีสานทุกจังหวัด การทองเที่ยว เปนตัวชี้วัดรายได หากทําอยางที่เสนอไป ก็จะมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นายพิชิต  บุญรอด 

ภาคใตไมมีปญหาดานทองเที่ยว แมจะตางกลุมออกไป งานมีแคประสานระดับแผน แตโครงสราง

เปนสิ่งแนนอนวาใครทําอะไร ภาคใตก็มีสถานที่ทองเที่ยวอีกมาก แตจําเปนตองอนุรักษเอาไว ไมสามารถ

เปดไดเพราะการทองเที่ยวไมมีนโยบาย และหนวยงานซอนกัน บางทีที่กลุมจังหวัดนี้เสนองบประมาณ ก็มี

ขอแนะนําวาไมใชหนาที่ของกลุมนี้โดยตรง แตเปนของการทองเที่ยว ก็เหมือนกับงูกินหาง  

เรื่องการตลาดการทองเที่ยว เราตองดูวาทําอะไร มาทําไม จึงจะรูวาเราควรขายอะไร ตองมี

การศึกษาภูมิหลังของกลุมเปาหมายใหดี เชน กลุมที่ทําสงคราม หรือรัสเซีย ดังนั้น เรื่องนี้จึงเปนเรื่อง

ละเอียดออนเปนความชอบ ไมใชเพียงแคบังคับใหเขาไปเหมือนบางประเทศ เปนความซ้ําซอนทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ ในการเชื่อมตอการบูรณาการ ยังมีเรื่อง competency ของผูวาราชการจังหวัดที่เปน Project 

manager ซึ่งถาเปาชัดก็ตีแตก แตบางคนทําเหมือนนักการเมืองคือ ทําสั้นๆ แตไดผลเร็ว หรือ “Quick 

Win” เราจึงขาดการเชื่อมตอ ปญหาการบูรณาการเปนเรื่องการเชื่อมตอระยะยาว 
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กลาวสรุปในตอนทาย 

นายนิวัติ รองสวัสดิ์  

เรื่องการทําแผนการปฏิบัติราชการตองใชระยะเวลา อยาง OSM ก็เพิ่งเริ่มดําเนินการ ระเบียบไมมี

ความชัดเจน แตดูแนวโนมวาเปนไปได หากทําเปนเครือขาย ดังนั้น จึงอยากใหจังหวัดและกลุมจังหวัด

พยายามทํางานเปนทีม เปนเครือขาย ไมมีการแขงขัน แตหากทําในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกาวไป

พรอมกัน ตรงนี้มีงบประมาณ อาจจะมาชวยก็ได ซึ่งคาดวาตอไปคงมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น 

นายธิติพงษ  พิรุณ 

เรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยว มีการลงทุนสูง แตผลตอบแทนอาจไมไดตามที่

ตองการ อยากใหมองจุดออน กรณีเสนทางขอม คือ สมบัติชาติที่ควรแกการอนุรักษ กรมศิลปากรเปน

กรมที่เขมแข็ง หากจะทองเที่ยวกับกรมศิลปากรนี้ตองเจรจาพอสมควร บางอยางควรใหทองถิ่นมีสวนรวม 

จะมากนอยเขาก็มีทรัพยากรมารวมได ควรมีการบูรณาการรวมกัน อยากใหมีกฎหมายดานการทองเที่ยวที่

ใหเจาของพื้นที่หรือทองถิ่นใหแบงออกมาวาควรแบงใหใครทําเทาไหร เพื่อแบงเบาภาระและเกิด

ความรูสึกเปนเจาของ 

นายพิชิต  บุญรอด 

ในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงามีความเอื้ออาทร

ตอจังหวัดภูเก็ตใหสามารถทํางานได บางทีเปนเรื่องทัศนคติ ส่ิงที่คาดหวังคือ การทําให OSM มีรูปแบบ

ที่ชัดเจน จะเปน SDU ก็ได เปนสวนราชการตามพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานภายในก็ได เพียงแต

ตองมีความชัดเจน หากไมมีความชัดเจน จะทําใหเกิดความแตกตางระหวาง OSM กับสํานักงานจังหวัด 

เพราะสํานักงานจังหวัดแบงงานจากกรมมาเยอะ มีบางจังหวัดบอกใหจางคนแลวตนเองไปอยูอีกจังหวัด

แทนที่จะทําตรงนั้นคนเดียว เอาคาใชจายไปใหคณะทํางานที่ขับเคลื่อนภาคีตางๆ เชน เอกชนที่

หมุนเวียนเปลี่ยนไป ทําใหเปนรูปแบบการมีสวนรวม ไดงบประมาณ แตตอนนี้ขาดเรื่ององคการ ควรบอก

กลาวรัฐบาลใหชัดเจน และตัดสินใจวาจะเอาอยางไร แตที่ไมชัดเพราะไมรูวาจะเอาอยางไร อยางกรณี

ประเทศอังกฤษ มีการนํานักการเมืองเขามารวมดวย ซึ่งเปนไดถึงระดับรัฐมนตรี / รัฐมนตรีชวยมาเปน

หัวหนากลุม เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 

จากนั้น ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร ผูดําเนินการอภิปรายไดกลาวปดการสัมมนา โดยขอบคุณ

ผูเขารวมสัมมนาและหวังวาการจัดทําแผนพัฒนา การบริหารราชการในรูปแบบจังหวัดและกลุมจังหวัดจะมีการ

ดําเนินการพัฒนาตอไป 


